

Số: ~~1142~~ /BC-SNN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc trả lời kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp cuối năm 2022 – HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 5269/UBND-THNV ngày 18/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022–HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè đề nghị sớm có kế hoạch phân bổ vốn làm đê bao Trà Mệt, xã Thông Hòa đến giáp xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn (kênh Trà Ngoa) vì hàng năm triều cường dâng làm ngập úng hoa màu và vườn cây ăn trái của người dân gây thất thoát lớn trong sản xuất, trồng trọt.

Trả lời:

Tuyến sông Trà Mệt có chiều dài khoảng 01 km chưa có đê bao giữ nước, những năm gần đây do triều cường dâng cao, gây ngập úng nhà cửa của 45 hộ dân và 85 ha diện tích cây ăn trái và hoa màu.

Để bảo vệ vườn cây ăn trái và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của địa phương để thực hiện đắp tạm tuyến bờ bao chống tràn. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

2. Cử tri thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần đề nghị nâng cấp ba tuyến đê bao được Sở Nông nghiệp và PTNT đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2021. Do hàng năm triều cường ngày càng dâng cao nhưng độ cao đê bao chưa phù hợp, nước tràn vào gây ngập úng thiệt hại cây trái, hoa màu của người dân.

Trả lời: Công trình Nâng cấp hệ thống đê bao chống triều cường khu vực các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh thực hiện theo hình thức người dân hiến đất để thực hiện dự án, công trình thiết kế với cao độ +2,8m cơ bản đảm bảo ngăn triều cường, do các tuyến đê bao gần với bờ sông nếu thực hiện cao độ đê bao quá lớn, cùng với nền đất chưa ổn định rất dễ gây sạt trượt mái đê bao. Ngày 24/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cùng với nhà thầu thi công phối hợp với địa phương kiểm tra 03 tuyến đê bao, qua kiểm tra có khoảng 100m đê bao thị trấn Cầu Quan bị lún mặt đê thấp hơn so với cao độ thiết kế, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục sửa chữa hoàn thành trong tháng 12/2022.